



ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๓๓๖๒

ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ผลการสัมมนาโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับผู้ปฏิบัติงาน

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด และนายอำเภอทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๓/ว ๔๒๘๖

ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

๒. ตารางสรุปข้อเน้นย้ำของปลัดกระทรวงมหาดไทย

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยจัดทำ “โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับผู้ปฏิบัติงาน” เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น ๓ โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการทบทวน ชักจูงและสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศที่เชื่อมโยงลงไปสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รวมทั้งกระตุ้นกลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายการปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยมีประเด็นเน้นย้ำที่ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ในการนี้ จึงให้หน่วยงานของท่านนำแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และปรับใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่หน้าเว็บไซต์จังหวัดระยอง www.rayong.go.th หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร/กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(พิรุณ เหมะรักษ์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร. ๐ ๓๘๖๙ ๔๐๐๐ /โทรสาร ๐ ๓๘๖๙ ๔๑๖๐

E-mail : rayongoffice@gmail.com

ตารางสรุปข้อเสนอแนะของปลัดกระทรวงมหาดไทย
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่

ลำดับ	ประเด็น/ข้อสังเกต	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑	การบูรณาการร่วมเมื่อระหว่งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และภาคีเครือข่าย โดยใช้แนวคิดการปฏิบัติงานในรูปแบบ Change for Good ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผ่านกลไก กรอ. ในการประสานพลังผู้นำทางสังคมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับมหภาคจนถึงระดับฐานราก และจัดประชุม กรอ.อย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง	- สำนักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการกรอ.จังหวัดระยอง - คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดระยอง
๒	ให้ความสำคัญกับ “การสื่อสารกับสังคม” ที่เป็นหัวใจในการทำงาน ทั้งงานสังคมงานประชุม งานบุญ งานวัด ตามประเพณี จะทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีโอกาสได้พบกับประชาชนและได้พูดคุยรวมทั้งได้รับฟังเสียงสะท้อนปัญหาจากประชาชนและองค์กรต่างๆ ในพื้นที่ นอกจากนี้การสื่อสารกับประชาชนและประชาชนยังสามารกระทำได้โดยใช้เครื่องมือที่เคลื่อนที่ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย	- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - สำนักงานจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงาน
๓	ให้ความสำคัญกับการบูรณาการตามหลักการทรงงานของพระเจ้าอยู่หัว หรือ “บวร” อันได้แก่ บ้าน วัด ราชการ ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับนายอำเภอเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง กรมต่างๆ โดยที่เวทที่สำคัญคือ กรอ.ที่จะช่วยเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่	- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - สำนักงานจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงาน
๔	๑) ส่งเสริมแผนงาน/โครงการ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริมให้มีการสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส ทุกเวลา ตามพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ๒) ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตามโครงการพระราชดำริสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”	- ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยองเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงาน

ลำดับ	ประเด็น/ข้อสังเกต	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๕	ทำนุบำรุงและจัดทำเรื่องราวความเป็นมาของศาสนา และสถานที่นำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดให้เป็นสถานที่แห่งความสำคัญในพระมหากษัตริย์และเป็นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง เป็นหน่วยงานหลักในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำนุบำรุงและจัดทำเรื่องราวความเป็นมาของศาสนา - สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยองบริหารจัดการสถานที่นำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด ให้ทั้ง ๒ ประเด็นข้างต้นเป็นสถานที่แห่งความสำคัญในพระมหากษัตริย์และเป็นที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน
๖	ดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ขับเคลื่อนและได้รับคำสั่งกรมอยู่ในขณะนี้ โดยจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกศูนย์อำนวยความสะดวกความยากจน และพัฒนาคนในทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพท.) โดยมีนายอำเภอทั่วประเทศเป็นแม่ทัพที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่ ภายใต้แนวคิด Change for Good ให้กว้างขวาง และทำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> - ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สนับสนุนการปฏิบัติ - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง และอำเภอทุกอำเภอเป็นกลไกหลักในการดำเนินการ
๗	สำนักงานจังหวัดระยอง ต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง ๗ ภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจเอกชนในพื้นที่ ทั้ง กรอ. บริษัท ประชากรรัฐวิสาหกิจ วิทยาลัยเพื่อสังคมจังหวัด ผู้ประกอบการ OTOP กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กองทุนการออม ห้างร้านต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> - สำนักงานจังหวัดระยอง - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง